

THỊ TRƯỜNG THÁI BÌNH VỚI XĂNG SINH HỌC E5

Từ ngày 1/1/2018, Bộ Công Thương thay thế hoàn toàn xăng khoáng A92 bằng xăng A92 pha 5% Ethanol, còn gọi là xăng sinh học E5 RON 92 (E5) trên phạm vi toàn quốc. Điều này đồng nghĩa với việc các cửa hàng kinh doanh xăng dầu chỉ còn 2 loại xăng là E5 và A95.



Giá xăng E5 hàng ngày được công khai trên bảng điện tử.

Theo ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, việc chuyển đổi xăng A92 sang xăng E5 trên thị trường khá yên ả, không có xáo trộn. Một phần là do ít người tiêu dùng nhận ra sự biến mất của xăng A92, thậm chí nhiều người không quan tâm. Mặt khác, nhiều khách hàng đã bắt e đi với xăng sinh học và cho rằng không có sự khác biệt giữa xăng E5 và xăng A92. Có mặt tại cửa hàng xăng

dầu xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu khí Thái Bình, khách hàng Lê Thị Thu Hiền, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) cho biết: Từ khi trên thị trường xuất hiện xăng sinh học E5 tôi đã thường xuyên sử dụng và thấy chất lượng xăng rất tốt, tiện lợi cho cả ô tô và xe máy, giá cả lại hợp lý. Đặc biệt, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng tôi được biết xăng E5 góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh

tế nông thôn, bảo đảm an ninh năng lượng nên không có lý do gì mà tôi lại không sử dụng. Còn anh Đỗ Văn Cậy, tổ 22, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) thì khẳng định, qua sử dụng xăng sinh học E5 thấy xe vẫn chạy tốt, không thấy hiện tượng bất thường gì. Cùng với nhận xét trên của khách hàng, việc đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng góp phần

tạo kết quả của việc thực hiện đúng lộ trình của mặt hàng này. Ông Phạm Ngọc Kế, Phó Giám đốc Sở Công Thương khẳng định: Những năm qua, Sở Công Thương đã thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối, thường nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đẩy mạnh thực hiện lộ trình bảo đảm mục tiêu Bộ Công Thương đề ra. Yêu cầu các đơn vị hướng dẫn, chấn chỉnh việc tổ chức kinh doanh xăng E5 tại các cửa hàng bán lẻ phù hợp, đáp ứng yêu cầu đúng thời gian quy định. Ngoài ra, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kiểm tra, giám sát lộ trình thực hiện, bảo đảm đúng chủng loại, chất lượng xăng E5, tránh gian lận thương mại.

Trên thực tế, xăng sinh học đã được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới từ nhiều năm nay. Đây được coi là giải pháp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, giúp cải thiện tính năng động cơ, giảm

phát thải độc hại, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và xã hội, là sản phẩm thân thiện với môi trường. Vì thế, việc đưa xăng E5 sử dụng đại trà ở Việt Nam là phù hợp với lộ trình sử dụng nhiên liệu trên thế giới. Cũng chính vì điều này mà các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cũng không ngần ngại để thực hiện đồng loạt mặt hàng này. Điển hình như Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Thái Bình ngày 11/2017 đã ra quyết định thành lập ban chuyển đổi, xây dựng kế hoạch chuyển đổi tại các cửa hàng trực thuộc Công ty, đồng thời ra văn bản chỉ đạo các cửa hàng xăng dầu phối hợp thực hiện và tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa và vệ sinh thiết bị bồn bể, cột bơm, hệ thống công nghệ. Hay như Chi nhánh Petec mặc dù chỉ có một cửa hàng ở xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) song cũng đã sớm ngưng cung cấp xăng RON 92 và bắt đầu kinh doanh xăng sinh học E5 kể từ ngày 18/12/2017.



Hầu hết khách hàng đều tin tưởng dùng xăng sinh học E5.

Sắc xuân trên làng vườn

Những ngày giáp tết, đến thăm làng vườn Bách Thuận (Vũ Thu), du khách không chỉ được cảm nhận hương táo chín, hương bưởi thơm xen giữa vườn hòe xanh ngát mà còn được lạc vào một thế giới kỳ ảo giữa triệu triệu bông hoa thược dược rực rỡ, lung linh.



Rực rỡ sắc hoa làng vườn Bách Thuận.

Từ đê Hồng Hà rẽ phải, men theo con đường bê tông nhỏ, chúng tôi đến làng hoa thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận, dùng chân tại vườn hoa của gia đình ông Nguyễn Văn Bến, một trong những vườn hoa đang nở rộ. Làng vườn ngập tràn sắc xuân, không khí tết cổ truyền đã về đâu đó, ấm áp thân quen. Giới thiệu về làng hoa truyền thống quê mình, ông Bến tự hào cho biết nghề trồng hoa đã có từ lâu đời, không ai rõ tự bao giờ chỉ biết cha ông xưa đã trồng hoa, trong đó hoa thược dược được coi là loại hoa truyền thống của đất vườn Thuận. Bản thân ông Bến cũng có gần 40 năm gắn bó với nghề trồng hoa và vẫn duy trì trồng hoa thược dược, hiện có thêm hoa vi-ô-lét, cẩm chướng. Minh vườn 8 sào của gia đình ông được chia ra để luân phiên trồng hoa ở từng thời điểm, vì vậy hầu như quanh năm đều có hoa cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên, dịp cao điểm tết Nguyên đán và mùa lễ hội thì lượng hoa sẽ nhiều hơn. Với 8 sào thược dược, trung bình một năm gia đình ông Bến thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng; chỉ trong hai ngày 29, 30 tết Đinh Dậu, vợ chồng ông Bến đã thu về 30 triệu đồng. Đặc biệt, từ năm 2016, vườn hoa của gia đình ông Bến bắt đầu thu hút một số du khách trẻ đến tham quan, chụp hình. Vì vậy, ông Bến đã kết hợp làm dịch vụ du lịch vừa trồng hoa theo truyền thống.

Bà Lê Thị Thảo, xóm 3, thôn Liên Hồng, một chủ vườn hoa cho biết: Toàn bộ hoa thược dược ở làng vườn Bách Thuận đều là hoa, rải rác ở các thôn, trong đó tập trung nhiều ở hai thôn Liên Hồng, Bách Tính và bãi ven sông Hồng. Bà con trồng chủ yếu các loại hoa truyền thống như thược dược, cúc, cẩm chướng, vi-ô-lét. Các loại hoa không cần đầu tư vốn lớn, không khó trồng và chăm sóc tuy nhiên đòi hỏi nhiều công lao động. 1 sào hoa trung bình cho thu nhập 20 triệu đồng/năm. Năm nay, thời tiết đầu vụ mưa nhiều, hoa khó trồng và chăm sóc nhưng bù lại giá bán cao gấp 1,5 - 2 lần so với năm ngoái, vì vậy người trồng hoa rất phấn khởi. Đặc biệt, từ năm ngoái, các vườn hoa đẹp ở Bách Thuận đã bắt đầu thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vì vậy nhiều nông dân muốn kết hợp sản xuất hoa sản phẩm và phát triển dịch vụ du lịch để tăng thu nhập. Đảng ủy xã Bách Thuận đã ban hành nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch thời gian tới địa phương sẽ quy hoạch vùng, tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi toàn bộ 56ha đất bãi ven sông Hồng từ trồng rau màu sang trồng các loại hoa cho giá trị sản xuất cao hơn và kết hợp phát triển dịch vụ du lịch để nâng cao thu nhập cho nông dân.

Ông Nguyễn Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết: Xã hiện có khoảng 30ha hoa các loại, thu hút gần 200 hộ trồng

Ông Trương Trọng Thủy, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Xăng dầu khí Thái Bình, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)



PV OIL Thái Bình là đơn vị tiên phong trong kinh doanh xăng E5 tại Thái Bình từ năm 2012. Tuy nhiên, để thực hiện việc chuyển đổi theo lộ trình của Bộ Công Thương, từ ngày 15/12/2017 Công ty đã đồng loạt triển khai trên toàn hệ thống PV OIL

Ông Nguyễn Cao Công, Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Thái Bình, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam



đó, ngay từ đầu tháng 11/2017, 26/26 cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Petrolimex Thái Bình đã hoàn tất công tác chuyển đổi. Thuận lợi hơn là do nguồn hàng luôn có sẵn nên bảo đảm việc chuyển đổi không bị gián đoạn, phục vụ kịp thời nhu cầu thị trường. Đến nay, sản lượng xăng E5 luôn chiếm từ 60 - 65% trên tổng sản lượng bán lẻ các mặt hàng xăng của Công ty.

Chị Đặng Thị Hưng, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình



Tôi chưa biết nhiều về loại xăng E5 và cũng chưa biết liệu có ảnh hưởng gì tới xe của mình không nên mới chỉ dùng thử vài lần. Mặc dù mới đầu cũng hơi lo lắng và chưa yên tâm do quen dùng xăng cũ A92 nhưng chắc chắn đây phải là loại nhiên liệu tốt nên nhà nước mới khuyến khích người dân dùng và đưa ra thị trường. Đặc biệt, khi mua xăng, nhân viên ở các cửa hàng đều tuyên truyền, giải thích về những lợi ích của loại xăng này đã làm tôi yên tâm, tin tưởng hơn. Hơn nữa, giá xăng E5 tại thị điểm này rất hợp lý nên bước đầu tôi rất hài lòng.

THU THỦY

QUYNH LƯU

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Đường ĐT.457 giai đoạn 1 phần đầu hoàn thành trong quý II/2018

Với sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư, đơn vị thi công, các địa phương và người dân, sau gần 1 năm triển khai thi công, đến nay, tuyến đường ĐT.457 (đường 222 cũ) đoạn từ cầu Trà Giang đi xã Bình Minh (Kiến Xương), giai đoạn 1 từ km7+060 đến km11+363 đã hoàn thành trên 80% khối lượng công trình; phần đầu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý II/2018, đúng kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Văn Cường ở thôn Cao Bạt Nang, xã Đình Phùng (Kiến Xương) cho biết: Đường ĐT.457 là tuyến đường độc đạo, nối liền 6 xã phía Bắc của huyện Kiến Xương gồm Bình Minh, Đình Phùng, Nam Cao, Lê Lợi, Hồng Thái, Trà Giang. Trước đây, mặt đường cũ của tuyến đường này chỉ rộng từ 3,5 - 4m, được xây dựng từ lâu, bị xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù hàng năm đều được duy tu, sửa chữa nhưng do lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông nên luôn tiềm ẩn nguy cơ

tai nạn giao thông. Từ khi dự án được triển khai, người dân các địa phương nơi có tuyến đường đi qua luôn đồng tình ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Cùng với giai đoạn 1, chúng tôi mong muốn giai đoạn 2 của dự án sẽ sớm được triển khai để việc đi lại, giao lưu buôn bán của người dân được thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.457, giai đoạn 1 khởi công từ tháng 3/2017, do UBND huyện Kiến Xương làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Thuận Duy. Tổng mức đầu tư của dự án 182 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 khoảng 56 tỷ đồng. Nguồn vốn được hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Dự án có tổng chiều dài 9,7km, trong đó giai đoạn 1 dài 4,3km, qua địa phận 3 xã Bình Minh, Đình Phùng, Nam Cao. Sau gần 1 năm, đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã thi công xong toàn bộ phần nền đường và đá dăm cấp phối. Các hạng

mục kỹ thuật như kê vai đường, tường chắn, rãnh thoát nước, cống ngang đường cũng đã thi công xong. Đã rải đá dăm trên và láng nhựa được 1,1/4,3km. Trong thời gian tới, đơn vị thi công tiếp tục rải đá dăm trên và láng nhựa những đoạn còn lại, đồng thời triển khai hạng mục lát vỉa hè và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Ông Phạm Nguyễn Tiêu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Xương cho biết: Xác định đây là công trình giao thông trọng điểm, thời gian qua UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các xã có tuyến đường đi qua đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 được huy động từ ngân sách xã và nhân dân đóng góp, ủng hộ. Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thường



Đường ĐT.457 giai đoạn 1 đoạn qua địa phận thôn Cao Bạt Nang, xã Đình Phùng (Kiến Xương) đang trong quá trình thi công.

xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung tối đa phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình; giám sát chặt chẽ về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật... Cùng

với việc hoàn thành giai đoạn 1, hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang tiếp tục lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để triển khai giai đoạn

2 trong quý II/2018. Khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.

PHẠM HƯNG